



## การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

### 1. การจัดกิจกรรม ICT Mahidol Job & Education Fair

#### ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Job & Education Fair ครั้งที่ 15 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และกล่าวขอบคุณบริษัทที่มาร่วมออกบูธรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน และสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะฯ และบริษัทชั้นนำด้าน IT ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการสมัครงาน การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และการศึกษาต่อในต่างประเทศ

#### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

บริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมเปิดบูธรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน และสถาบันการศึกษาร่วมเปิดบูธแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นจำนวนกว่า 80 บูธ ซึ่งมีนักศึกษาของคณะฯ นักศึกษาจากคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 600 คน

#### ผลจากการมีส่วนร่วม

คณะฯ มีการจัด session ให้บริษัทเข้าบรรยายแนะนำบริษัท และจัด workshop ด้าน IT ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตำแหน่งงาน และตำแหน่งฝึกงาน ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตามที่ได้รับการประสานมาจากแต่ละบริษัท

#### การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะฯ มีการวางแผนจัดกิจกรรม ICT Mahidol Job & Education Fair #16 ในปีถัดไป เพื่อสร้างความผูกพันกับบริษัท อีกทั้ง คณะฯ ได้มีการการจัด session ให้แก่บริษัทที่ติดต่อเข้ามายังคณะฯ ในการเข้าบรรยายแนะนำบริษัท และจัด workshop ด้าน IT ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ และยังเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ Authentic learning ที่จะทำให้ได้ผสมผสานทั้งองค์ความรู้ด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติเข้าด้วยกัน

## ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

<https://www.ict.mahidol.ac.th/news-th/ict-mahidol-job-education-fair-15/>



## 2. การประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

### ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผศ.ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับ คุณวีระเวท วงษ์กิจบัญชา รองประธาน พร้อมด้วย คุณวินิษฐา เรืองเพิ่มพูน คุณวิชชุดา บุขุปวนิช ผู้ช่วยรองประธาน และคุณสุกัญญา ทองนิตย์ ผู้ช่วยรองประธานและผู้จัดการ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน ในโอกาสเข้าประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคตร่วมกับคณะ ICT อาทิจ การจัดบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาของคณะฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานชั้นนำของประเทศ และการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน โดยท่านผู้บริหาร ได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ในการเปิดบูธรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน และจัดบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาของคณะฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีนักศึกษาของคณะฯ นักศึกษาจากคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 600 คน

### ผลจากการมีส่วนร่วม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน เข้าร่วมออกบูธรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงานในงาน ICT Job & Education Fair #15 กับคณะฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

### การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะฯ และธนาคารฯ อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกัน

## ภาพข่าวประชาสัมพันธ์



### 3. การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

#### ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับคุณศุภวัฒน์ วัฒนธนปติ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบริษัทภิบาลธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร. ธนพล นรเสถียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี สื่อ พร้อมด้วยคุณนวนภา ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล และทีมงานจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีทักษะและความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการทำโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ได้พัฒนาต่อยอดความรู้และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้เชิงธุรกิจจากธนาคารและบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท อินฟินิซิส บาย กรุงไทย จำกัด และ บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิซิส จำกัด มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง เพื่อให้ได้ผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันมากที่สุด

#### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยินดีที่จะรับนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงาน (Internship) และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ เข้าร่วมปฏิบัติงาน อีกทั้งยังพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ และส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะฯ

#### ผลจากการมีส่วนร่วม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธรับสมัครงานในงาน ICT Mahidol Job & Education Fair #15 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมทำงานกับธนาคารฯ

**การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

คณะฯ ได้มีการวางแผนส่งนักศึกษาทั้ง ICT หลักสูตรนานาชาติ และ DST หลักสูตรไทย เข้าร่วมฝึกงานแบบระยะสั้น และรูปแบบสหกิจศึกษา ในอนาคตต่อไป

**ภาพข่าวประชาสัมพันธ์**

<https://www.ict.mahidol.ac.th/news-th/mou-krungthai/>

